



บันทึกข้อความ

กรมส่งเสริมการเกษตร
เลขรับ 3499
เสนอ น.อ.
วันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๗ เวลา

ส่วนราชการ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป โทร. (๓๒๒) ๖๖๐๖๐๖๙

โทรสาร. (๓๒๒) ๖๗๒๖๔๓๗ E-mail : agrithai@agrithai.be

ที่ กษ ๐๒๑๑.๓/ ๔๑

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ความคืบหน้าสินค้าเกษตรไทยในตลาดสหราชอาณาจักร

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตามที่ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป (สปช. สหภาพยุโรป) ได้ติดตามสถานการณ์ตลาดสินค้าเกษตรไทยในสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร และได้รายงานให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบอย่างต่อเนื่อง นั้น

สปช. สหภาพยุโรป ขอนำเรียนความคืบหน้าในประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

๑. มาตรการป้องกันการใช้แรงงานลิงในกระบวนการผลิตมะพร้าวเพื่อส่งออก

๑.๑ สืบเนื่องจากที่ผ่านมามีการประชาสัมพันธ์เพื่อการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างมีจริยธรรม (PETA) ได้เรียกร้องให้ต่อต้านสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวของไทย เนื่องจากมีข้อมูลการใช้แรงงานสัตว์ (ลิง) ในกระบวนการผลิต และต่อมาเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้พบหารือกับผู้แทนของสมาคมผู้ประกอบการค้าปลีกแห่งสหราชอาณาจักร (BRC) ณ ประเทศไทย เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการของไทยประเด็นลิงเก็บมะพร้าวตามมาตรการ GAP Monkey Free Plus (GAP MFP) เพื่อสร้างความมั่นใจในกระบวนการผลิตสินค้าจากไทยและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่บริษัทผู้นำเข้าของสหราชอาณาจักร โดย BRC ได้มีข้อเสนอแนะต่อระบบการตรวจสอบและรับรอง GAP MFP ของไทย ตามบันทึกข้อความ สปช. สหภาพยุโรป ที่ กษ ๐๒๑๑.๓/๑๘๗ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

๑.๒ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สปช. สหภาพยุโรป ได้เข้าร่วมการประชุมหารือระหว่างกรมวิชาการเกษตร (กวก.) และ BRC เกี่ยวกับความคืบหน้าในการดำเนินการพัฒนาระบบการตรวจสอบรับรองตามหลักเกณฑ์ GAP MFP โดยนายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช และผู้แทนสถาบันวิจัยพืชสวน ได้แจ้งผู้แทน BRC (นางสาว Sophie De Salis ที่ปรึกษานโยบายด้านความยั่งยืน) ว่า กวก. ได้ดำเนินการมาตรการตรวจรับรอง MFP แหล่งผลิตมะพร้าวในระยะแรกไปแล้วจำนวน ๔,๙๐๘ แปลง คิดเป็นพื้นที่กว่า ๔๘,๑๗๐.๒ ไร่ ในภาคกลางและภาคใต้ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตมะพร้าวสำคัญของไทย โดยผ่านการตรวจประเมิน MFP จำนวน ๔,๑๕๑ แปลง และคาดว่าจะตรวจรับรอง (ระยะแรก) แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ในระยะที่สองจะดำเนินการตรวจรับรองในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งมีพื้นที่สวนมะพร้าวมากที่สุดในประเทศไทย โดยการตรวจรับรอง MFP ของ กวก. จะแจ้งเกษตรกรเจ้าของสวนก่อน ๑ สัปดาห์ตามระบบนัดหมาย ISO/IEC ๑๗๐๖๕ และจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานระหว่างการตรวจสอบอย่างชัดเจน อาทิ ภาพถ่าย ข้อมูล GPS สวน วิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิต และบันทึกหลักฐานการจำหน่ายผลผลิตมะพร้าวให้กับผู้รับซื้อ ตามข้อเสนอแนะของ BRC

ทั้งนี้ ในภาพรวม BRC มีความเข้าใจและพึงพอใจในมาตรการ GAP MFP ของไทยเป็นอย่างมาก และได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกรณีการเข้าตรวจประเมินว่า การเข้าตรวจประเมินไม่ควรแจ้งวันที่ล่วงหน้าเกินควร โดยขอให้ กวก. พิจารณาแจ้ง ๒ - ๓ วันล่วงหน้าก่อนการเข้าตรวจ ซึ่ง กวก. จะพิจารณาข้อเสนอดังกล่าวต่อไป

๑.๓ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน (สคต. ลอนดอน) ได้แจ้งสถานการณ์เพิ่มเติมให้ สปช. สหภาพยุโรปทราบว่า ปัจจุบันกะทิและมะพร้าวจากไทยในสหราชอาณาจักรส่วนใหญ่เป็นการวางจำหน่ายในร้านซูเปอร์มาร์เก็ตเอเชียและยังคงมีการวางจำหน่ายตามปกติ

และเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สปช. สหภาพยุโรป และ สคต. ลอนดอน ได้ประชุมหารือร่วมกันในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรและอาหาร ระหว่างไทย-สหราชอาณาจักร ดังนี้

๒. พริกและมะเขือส่งออกไปยังสหราชอาณาจักร

๒.๑ สปช. สหภาพยุโรปได้รับการประสานจาก สคต. ลอนดอน กรณีมีสินค้าพริกและมะเขือของไทยไม่สามารถนำเข้ามาจำหน่ายในสหราชอาณาจักรได้ เนื่องจากการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบเกี่ยวกับข้อกำหนดการนำเข้าพริกและมะเขือ เพื่อป้องกันแมลงวันพริก (*Bactrocera latifrons* (Hendel)) มายังสหราชอาณาจักร

๒.๒ กวก. ได้มีหนังสือไปยังกระทรวงสิ่งแวดล้อม อาหาร และชนบทแห่งสหราชอาณาจักร (DEFRA) เพื่อนำเสนอมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงจากแมลงวันผลไม้ในพริกและมะเขือของไทยด้วยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการพิจารณาของสหราชอาณาจักร สปช. สหภาพยุโรป จะได้ติดตามการพิจารณาของสหราชอาณาจักรอย่างใกล้ชิดต่อไป

๓. การขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยในตลาดสหราชอาณาจักร

๓.๑ สินค้าเกษตรไทยที่มีปริมาณความต้องการในสหราชอาณาจักร

ปัจจุบันสหราชอาณาจักรมีความต้องการนำเข้าสินค้าเกษตรจากไทย อาทิ ไก่แปรรูป อาหารสัตว์เลี้ยง และข้าวโพดหวาน โดยอาหารสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) มีความต้องการนำเข้าเพิ่มเติมจากผู้ประกอบการ และเป็นสินค้าที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างมากในสหราชอาณาจักร โดยระหว่างปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ อาหารสัตว์เลี้ยงมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗ ต่อปี มีมูลค่าการค้าถึง ๓.๘ พันล้านบาท รวมถึงข้าวโพดหวานซึ่งเป็นสินค้าที่มีความต้องการนำเข้าจากไทย (ในปี ๒๕๖๖ ไทยส่งข้าวโพดหวาน (กระป๋อง) ไปสหราชอาณาจักรปริมาณ ๗,๙๓๖ ตัน มูลค่า ๓๑๑.๗๑ ล้านบาท) ในขณะที่เดียวกันก็มีการนำเข้าจากจีนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีราคาถูกกว่าไทย ทั้งนี้ สปช. สหภาพยุโรปและ สคต. ลอนดอน จะได้ร่วมกันหารือทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยและสมาคมผักและผลไม้กระป๋องของสหราชอาณาจักรเพื่อเพิ่มการขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยต่อไป

๓.๒ สินค้าเกษตรไทยที่มีศักยภาพ (ผลไม้สด และ Plant based ของไทย)

๑) สหราชอาณาจักรมีการนำเข้าสินค้าผลไม้สดจากไทย อาทิ พุเรียน (แคะเปลือก) มะม่วง และ Plant based ซึ่งถือว่าเป็นสินค้าที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มเติบโต โดย พุเรียน (แคะเปลือก) เป็นสินค้าขายดี มีการสั่งจองล่วงหน้าทางออนไลน์ มีการนำเข้ามายังสหราชอาณาจักรทางเครื่องบินมากถึง ๕๐๐ กิโลกรัม/เที่ยวบิน กลุ่มผู้บริโภค ได้แก่ คนไทย และคนเอเชีย มะม่วง มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี สามารถเพิ่มปริมาณการนำเข้าสู่ตลาดหลักได้ เนื่องจากมีรสชาติที่อร่อยกว่าสินค้าของประเทศคู่แข่ง

๒) Plant based มีการชะลอตัวลงเล็กน้อย แต่ยังคงเป็นสินค้า Super food ที่มีศักยภาพ และมีความต้องการบริโภคในสหราชอาณาจักร

๓) แมลงเพื่อการบริโภคของไทย ประเทศไทยมีรายชื่อขึ้นทะเบียนเป็นประเทศที่สามารถส่งออกแมลงเพื่อการบริโภคมายังสหภาพยุโรปแล้ว และยังคงอยู่ในขั้นตอนการส่งเอกสารทางเทคนิคให้สหภาพยุโรปพิจารณาภายใต้กฎระเบียบอาหารใหม่ (Novel Food)

ข้อคิดเห็นของ สปช. สหภาพยุโรป

สินค้าเกษตรของไทย อาทิ อาหารสัตว์ (สุนัขและแมว) และข้าวโพดหวาน ยังได้รับความนิยมนำเข้าและต้องการจากผู้บริโภคท้องถิ่นในสหราชอาณาจักร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยอาจพิจารณาแจ้ง

